

# พลัสการวางแผนชีวิต ที่มั่นคงอย่างเหนือระดับ

กับอิสระในการออกแบบประกันชีวิตควบการลงทุน

**mOnePlus** UNIT-LINKED ในแบบของคุณ

พลัสอนาคตที่ดีกว่า กับการปรับเปลี่ยนแผนชีวิตให้สมดุล พร้อมเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากเงินของคุณ เพราะ **mOnePlus** UNIT-LINKED เข้าใจถึงความต้องการ เราจึงออกแบบประกันชีวิตควบการลงทุน เพื่อตอบโจทย์ให้ครบทุกความต้องการไว้ในกรมธรรม์เดียว ไม่ว่าจะเป็น การปกป้องคนที่คุณรักจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด การส่งต่อหลักประกัน หรือการสะสมความมั่งคั่งทางการเงินในระยะยาว และพลัสทางเลือกให้มากขึ้นด้วยการลงทุนที่ยังได้รับความคุ้มครองจากการประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณอุ่นใจ สะดวก ครบ ในกรมธรรม์เดียว ผ่านการจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว แต่ได้รับความคุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

## อุ่นใจในการใช้ชีวิต...

เลือกประกันชีวิตที่คุณสามารถวางแผนได้ตั้งใจ

**mOnePlus** UNIT-LINKED

+ พลัส ความคุ้มครองชีวิต + พลัส โอกาสได้รับผลตอบแทน ที่ตอบโจทย์ทุกความเป็นคุณ



MUANG THAI LIFE  
ASSURANCE

# พลัสความมั่นคงในอนาคต ของคุณและครอบครัว

ประกันชีวิตควบการลงทุน

**mOnePlus** UNIT-LINKED



MTL\_2-02-04-0455\_21/09/2563



Muang Thai Life

บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต  
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310  
 +66 (0) 2274-9400, +66 (0) 2276-1025 +66 (0) 2276-1997-8  
 [muangthai.co.th](http://muangthai.co.th)

**mtl** เมืองไทย ประกันชีวิต  
MUANG THAI LIFE

mtl | Investment



# mOnePlus

UNIT-LINKED

## พลัส โอกาสที่มากกว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต แบบที่คุณต้องการ

# mOnePlus

UNIT-LINKED

- + พลัส ความคุ้มครองชีวิต
- + พลัส โอกาสได้รับผลตอบแทน  
ที่ตอบโจทย์ทุกความเป็นคุณ



**+ พลัสความสบาย**  
ให้คุณชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว เริ่มต้นที่ 50,000 บาท คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงครบอายุ 99 ปี)\*



**+ พลัสทางเลือก**  
ให้คุณเลือกความคุ้มครองชีวิตยืดหยุ่นตามความต้องการ เริ่มต้น 1.5 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว และไม่จำกัดจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุด พร้อมทั้งสามารถปรับเพิ่มหรือลดความคุ้มครอง ได้ปีละ 1 ครั้ง



**+ พลัสความหลากหลาย**  
เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนตามความเสี่ยงที่คุณรับได้ ผ่านกองทุนรวมคุณภาพหลากหลายนโยบายการลงทุน บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนชั้นนำ โดยสามารถสลับเปลี่ยนกองทุนได้ฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้ง



**+ พลัสเงินออมเพื่อการลงทุน**  
สามารถชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติมได้ ขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท เพื่อสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น



**+ พลัสความคล่องตัว**  
สามารถถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละช่วงชีวิต\*\*



**ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว** คุ้มครองตลอดชีพ (ถึงครบอายุ 99 ปี)\*



**พลัส โอกาสรับความคุ้มครองชีวิตที่มากกว่า**  
ทุนประกันชีวิตเริ่มต้น 1.5 เท่าของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว



**พลัส โอกาสสะสมความมั่งคั่งที่มากขึ้น** ไม่มีค่าใช้จ่าย  
ในการดำเนินการสำหรับเบี้ยประกันภัยหลัก



**พลัส โอกาสในการเพิ่มมูลค่าการลงทุน** เบี้ยประกันภัย  
และเงินออมเพิ่มเติมหลังหักค่าใช้จ่าย จะถูกนำไปลงทุน  
ในกองทุนรวมคุณภาพ

ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย  
ในกรณีนี้ผู้เอาประกันภัยอยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรืออยู่แล้วในข้อความจริงใดแต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้นให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นแล้ว อาจจึงไปบริษัทฯ ให้เรียกเก็บค่าการประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปิดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดชอบของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนมูลค่าขายคืนหน่วยลงทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่โดยถูกเรียกเก็บ และค่าการประกันภัยโดยไม่มีดอกเบี้ยกรณีบริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

- กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
- กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
- กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และอายุที่แท้จริงอยู่จนกว่าตัดอัตราตามทางค่าปกติของบริษัทฯ ค่าเดือน

- การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้เอาประกันภัยอาจได้รับเงินคืนมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าเบี้ยประกันภัยที่ถูกต้องสรรเข้ากองทุนรวม โดยหากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมมีกำไร ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับผลตอบแทนสูง แต่หากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมขาดทุน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับผลตอบแทนต่ำหรือบางกรณีอาจขาดทุน กล่าวคือไม่ได้รับเงินส่วนลงทุนคืนเต็มจำนวน ทั้งนี้กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงินส่วนลงทุน
- กรมธรรม์นี้เหมาะสำหรับการออมเงินระยะยาว เนื่องจากมีค่าธรรมเนียมในการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนและค่าธรรมเนียมเงินคืน (ถ้ามี) ซึ่งอาจมีผลให้เงินลงทุนที่ถอนออกบางส่วนหรือเงินคืนส่วนเงินคืนกรมธรรม์มีมูลค่าน้อยกว่ามูลค่าขายคืนหน่วยลงทุน ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดจากตารางแสดงค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม (ถ้ามี)
- ผู้เอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวม โฉนหนังสือชื้อชวมของกองทุนด้วย
- กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการจึงไม่มีการผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และจะไม่สามารถนำทรัพย์สินของกองทุนรวมไปใช้ประโยชน์เพื่อการชำระหนี้ของตนเอง
- ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทประกันชีวิตและบริษัทจัดการ
- ผู้เอาประกันภัยสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนที่นอกเหนือจากกรมธรรม์นี้ได้จากหนังสือชื้อชวมของกองทุน
- ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนการลงทุน) ของสัญญาประกันภัยนี้ **สามารถ** นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

หมายเหตุ : โครงการ mOnePlus เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิลีตลิงค์ 2 (ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว)

\* トラバเท่าที่มีมูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามกรมธรรม์  
\*\* การถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง  
ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์และหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ